

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน)/พื้นที่ดำเนินงาน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการผลของสารสกัดบอระเพ็ดต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งปอด	เพื่อศึกษาผลของสารสกัดบอระเพ็ดที่มีต่อเซลล์มะเร็งปอด	ผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1. ได้ความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีของไทยเพื่อนำไปพัฒนาสู่รักษาที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 2. พัฒนาการทำงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรที่มีคุณค่าสู่สากล	330,000	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	ก.วิจัยและประเมินเทคโนโลยี
2	โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ปี 2561 : การเปรียบเทียบต้นทุนและรายได้จากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง	1. ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือกำหนดนโยบายที่เหมาะสมด้านโรคมะเร็ง 3. เพื่อเป็นส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	ผลงานวิจัยการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์จำนวน 1 เรื่อง	ทำให้ทราบข้อมูลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และการเรียกเก็บค่าบริการ พยาบาลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้แนวทางในการรักษาผู้ป่วยให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด	24,300	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	ก.วิจัยและประเมินเทคโนโลยี
3	โครงการจัดทำฐานข้อมูลโรคมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (Hospital-based cancer registry)	1. เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางตั้งแต่กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2560 2. วิเคราะห์จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ รพ.มะเร็งลำปาง ตั้งแต่กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2560	ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางตั้งแต่กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2560	1. เพื่อนำข้อมูลพัฒนาการบริการในหน่วยงานเฉพาะทางมะเร็ง 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนการจัดทำงบประมาณกำหนดนโยบายให้บริการรักษาโรคมะเร็งในจังหวัดลำปาง 3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคมะเร็ง	30,750	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	งานทะเบียนมะเร็ง

ลำดับ	แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน)/พื้นที่ดำเนินงาน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง	เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปี พ.ศ. 2560	ข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปี พ.ศ. 2560	- มีฐานข้อมูลเฉพาะโรคมะเร็งเต้านมของศูนย์มะเร็ง ลำปาง - มีข้อมูลในการศึกษา วิถีทางคลินิกโรคมะเร็งเต้านม - เป็นข้อมูลในการกำหนด นโยบายในการดำเนินงาน ด้านโรคมะเร็งเต้านมในพื้นที่	36,500	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	งานทะเบียนมะเร็ง
5	โครงการจัดทำฐานข้อมูลการตรวจ วินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม ในผู้ป่วยปี พ.ศ. 2559 (Mammography Registry and Auditation)	เพื่อรวบรวมข้อมูลการตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในผู้มารับ บริการตรวจที่โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง เพื่อวิเคราะห์หาความไวและ ความจำเพาะของการตรวจด้วย เครื่องเอกซเรย์เต้านม รวมถึงความ ถูกต้องของการแปลผลและอัตรา การตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะ เริ่มแรก เป็นต้น	ข้อมูลการตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในผู้มารับ บริการตรวจที่โรงพยาบาลมะเร็ง	1. มีฐานข้อมูลการตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม เพื่อ รองรับการเป็น Best practice in breast cancer ตามนโยบาย กรมการแพทย์ 2. มีข้อมูลในการศึกษาวิจัยทาง คลินิก เพื่อ *เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพใน การตรวจเอกซเรย์เต้านมให้ได้ มาตรฐาน *เพื่อใช้เป็นเปรียบเทียบ (Bench mark) กับสถาบันอื่นๆ	40,660	กิจกรรมที่ 1 อ.ค. 2560 กิจกรรมที่ 2 ม.ค. 2561 กิจกรรมที่ 3 ก.พ. - เม.ย. 2561 กิจกรรมที่ 4 พ.ค. - มิ.ย. 2561 กิจกรรมที่ 5 ก.ค. 2561	กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย
6	โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการด้าน โรคมะเร็งเต้านมที่ 1 และ 2	1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งต่อ ผู้ป่วยที่มีการเชื่อมโยง ประสานกันภายใน ในเขตบริการสุขภาพ และนอกเขต 2. เพื่อบริหารจัดการให้เกิดการส่งต่อที่รวดเร็ว เหมาะสม เกิดความราบรื่นในการทำงาน 3. เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านโรคมะเร็งแบบองค์รวม เพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาดูแล 4. ลดอัตราป่วย ตาย และลดระยะเวลารอดคอย ของผู้ป่วยในภาคเหนือ 5. เพื่อดำเนินงานร่วมกัน รพ.ในเขต สุขภาพ ในการดูแล รักษา และส่งต่อผู้ป่วย โรคมะเร็งอย่างเป็นระบบ	โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ	1. มีแนวทางในการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2. สถานบริการได้ดำเนินงานตาม มาตรฐานของสถานบริการ สุขภาพในแผน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง 3. ลดอัตราป่วย ตาย และลด ระยะเวลารอดคอย ของผู้ป่วย 4. มีเครือข่ายในการดูแล รักษา การส่งต่อผู้ป่วย ในเขตบริการ สุขภาพที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ระยะเวลารอดคอย ของผู้ป่วย 5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการกำกับดูแล สาขาโรค มะเร็งให้มีประสิทธิภาพ	74,575	ม.ค. - ก.ค. 2561	คกก.เครือข่าย
7	โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็ง แบบประคับประคองเขตบริการสุขภาพที่ 1	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยแบบ ประคับประคองและระยะท้าย 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทีมสุขภาพที่ให้การดูแลผู้ป่วย มะเร็งแบบประคับประคอง 3. เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบ ประคับประคองของเขตบริการที่ 1 4. เกิดความร่วมมือในการดูแล ผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง ในเขตบริการสุขภาพที่ 1	กิจกรรมที่ 1 พยาบาล รพช./ รพท. และรพศ. ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง แบบประคับประคอง ในเขต บริการสุขภาพที่ 1 จำนวน 105 คน กิจกรรมที่ 2 พยาบาล รพช./ รพท. และรพศ. ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง แบบประคับประคอง ในเขต จังหวัดพะเยา จำนวน 120 คน	1. มีเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรค มะเร็งและครอบครัว 2. ผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว มีความผาสุกด้านร่างกาย จิตสังคม จิตวิญญาณ และ สามารถปฏิบัติกิจวัตรได้และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. มีแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย โรคมะเร็งแบบประคับประคอง	445,600	กิจกรรมที่ 1 วันที่ 11-12 ม.ค. 61 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 7-9 มี.ค. 61	กลุ่มงาน พ.ระคับประคอง

ลำดับ	แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน)/พื้นที่ดำเนินงาน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8	โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ	1. เพื่อจัดหาโลหิตไว้บริการแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างพอเพียง	1. กลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ นักเรียน	1. ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีโลหิตเพียงพอต่อการรักษา	136,900	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	ก.ธนาคารโลหิต
	เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน นักศึกษา บริษัทเอกชน	2. พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงนราชการ	2. ประชาชนได้รับความรู้เรื่อง การบริจาคโลหิต			
		3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	3. พื้นที่เป้าหมาย ในเขตจังหวัดลำปาง	3. ได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด			
		4. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย		3. ได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด			
		5. เพื่อปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยการประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง		จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง			
9	โครงการอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพ Cancer Nurse Coordinato (หลักสูตร 10 วัน)	1. ส่งเสริมให้พยาบาลมีความรู้ด้าน ทักษะการพยาบาลและวิทยาการก้าวหน้า ในสาขาวิชาโรคมะเร็ง สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว แต่ละรายได้	พยาบาลวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบ งานมะเร็งระดับจังหวัด และพยาบาลผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ป่วยมะเร็งจาก รพช. รพท. รพช จำนวน 60 คน	1. มีผู้ประสานงานโรคมะเร็ง ในระดับเขต จังหวัด และ อำเภอ เป็นเครือข่าย	437,150	ระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย. 61	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
		2. มีความรู้ความเข้าใจระบบเครือข่าย บริการและระบบส่งต่อ และประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแล ผู้ป่วยมะเร็ง สามารถบริหารจัดการในเชิงระบบได้ถูกต้อง เหมาะสม และลดบริการที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด		2. ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการ ให้คำปรึกษา ดูแลและประสานงาน กับทีมสุขภาพให้แหล่งประโยชน์ ในชุมชนอย่างเหมาะสม			
		3. มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวม ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำรายงาน พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับผู้ป่วยในเขต ความรับผิดชอบและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง		3. ผู้ป่วยมะเร็งมีการส่งต่อไป เพื่อการวินิจฉัย รักษา และส่งกลับ ชุมชน ได้รับการดูแลและจัดการ กับอาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม			
		4. มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง อย่างเป็นระบบและมีข้อมูล ตัวชี้วัดที่สามารถนำมาวิเคราะห์		4. มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง อย่างเป็นระบบและมีข้อมูล ตัวชี้วัดที่สามารถนำมาวิเคราะห์			
		5. มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวม ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำรายงาน พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับผู้ป่วยในเขต ความรับผิดชอบและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง		5. มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง อย่างเป็นระบบและมีข้อมูล ตัวชี้วัดที่สามารถนำมาวิเคราะห์			
		6. มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวม ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำรายงาน พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับผู้ป่วยในเขต ความรับผิดชอบและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง		6. มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง อย่างเป็นระบบและมีข้อมูล ตัวชี้วัดที่สามารถนำมาวิเคราะห์			
		7. มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวม ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำรายงาน พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับผู้ป่วยในเขต ความรับผิดชอบและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง		7. มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง อย่างเป็นระบบและมีข้อมูล ตัวชี้วัดที่สามารถนำมาวิเคราะห์			
		8. มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวม ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำรายงาน พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับผู้ป่วยในเขต ความรับผิดชอบและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง		8. มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง อย่างเป็นระบบและมีข้อมูล ตัวชี้วัดที่สามารถนำมาวิเคราะห์			
		9. มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวม ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำรายงาน พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับผู้ป่วยในเขต ความรับผิดชอบและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง		9. มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง อย่างเป็นระบบและมีข้อมูล ตัวชี้วัดที่สามารถนำมาวิเคราะห์			
		10. มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวม ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำรายงาน พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับผู้ป่วยในเขต ความรับผิดชอบและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง		10. มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง อย่างเป็นระบบและมีข้อมูล ตัวชี้วัดที่สามารถนำมาวิเคราะห์			
10	โครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด ผลข้างเคียง ของการบริหาร เคมีบำบัด และการจัดการเมื่อเกิดปัญหา	พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 30 คน	ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษา ด้วยเคมีบำบัดได้รับการประกันคุณภาพในด้านการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ (ภายใต้การรับรองจากสภาการพยาบาล) จากผู้ผ่าน การอบรมด้วยมาตรฐานเดียวกัน	535,150	ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ.2561	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
		2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารเคมีบำบัดได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานการพยาบาล	1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง	มีความปลอดภัยสูงทั้งในระยะก่อน ขณะและหลังได้รับเคมีบำบัด			
		3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติการพยาบาลทั้งในระยะก่อน ขณะ และหลังได้รับเคมีบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี	รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี			
		4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายผลกระทบที่เกิดจากเคมีบำบัดต่อผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งแนวทางแก้ไขได้	3. เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการให้เคมีบำบัด				

ลำดับ	แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน)/พื้นที่ดำเนินงาน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11	โครงการอบรมการให้คำปรึกษา ทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 3 วัน)	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะในการให้คำปรึกษา สำหรับผู้ป่วยและญาติ 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ	พยาบาลวิชาชีพ ในเขต 12 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 45คน	1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ พัฒนาและถ่ายทอดและเปลี่ยน องค์ความรู้ด้านการปรึกษา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและ ญาติ 2. เกิดความร่วมมือในการ ประสานหน่วยบริการเครือข่าย ในเขตบริการสุขภาพ (Service Plan)	148,200	มีค.2561	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
12	โครงการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคอง	1. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรค มะเร็งแบบประคับประคอง 2. ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	พยาบาลวิชาชีพในเขต 12 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 30 คน	1. ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการดูแล แบบประคับประคองอย่าง ครบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 2. บุคลากรทางการพยาบาล ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการดูแล ผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับ ประคอง	220,000	พฤษภ ะหว่างวันที่ 12-16 มี 2561 เมษัฒ ะหว่างวันที่ 19-20 มี 2561	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
13	โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ทะเบียนมะเร็ง	บุคลากรทางสาธารณสุข จำนวน 30 คน	มีการนำข้อมูลทะเบียนมะเร็ง ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม ป้องกันโรคมะเร็ง ในพื้นที่	76,600	พ.ย. 2561	งานทะเบียนมะเร็ง
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R	1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และสามารถ ออกแบบงานวิจัยจากงานประจำสู่งาน วิจัยได้ 2. มีผลงานวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์พัฒนา ระบบงานและคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ป่วย	ผู้สนใจการทำวิจัย R2R จำนวน 40 คน	1.บุคลากร รพมะเร็งลำปาง สามารถนำงานวิจัยมา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ ทำงานประจำวันและ หน่วยงานได้ 2.สร้างผลงานทางวิชาการ ที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ	70,750	ค.ค.2560 - ส.ค. 2561	ก.วิจัยและประเมินเทคโนโลยี
15	โครงการพัฒนาความรู้สำหรับ บุคลากรทางการพยาบาล	1. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลได้ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาการทันต่อวิวัฒนาการ ความก้าวหน้าของการดูแลผู้ป่วย โรคมะเร็ง 2. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาล สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ ดูแลผู้ป่วย แก้ไขปัญหาและผลกระทบ จากความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มภารกิจด้านการ พยาบาลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติ หน้าที่เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ	บุคลากรทางการพยาบาล ประกอบด้วย พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานแปลและคนงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 150 คน	1.บุคลากรทางการพยาบาล ได้รับทราบถึงความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีและวิทยา การใหม่ๆด้านโรคมะเร็งตลอด จนได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ประ สการณ ในการพัฒนาสม่ำเสมอ 2.บุคลากรทางการพยาบาล สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานและดูแลผู้ป่วย ได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ผู้รับบริการปลอดภัยพึงพอใจ	141,160	ระหว่างเดือน พย 60 - ธย 61	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

ลำดับ	แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน)/พื้นที่ดำเนินงาน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
16	โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปีงบประมาณ 2561	1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 2. เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มะเร็งลำปางทุกคน จำนวน 300 คน	1. องค์ความรู้ของบุคลากรได้ รับการถ่ายทอดและรวบรวม ไว้เป็นคลังความรู้ที่สืบสวน ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 2. บุคลากรได้รับการพัฒนา เพื่อเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	93,600	พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561	คกก. KM
17	โครงการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 1. อบรมประชุมสัมมนาภายใน (12 ครั้ง) 2. ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (10 วัน) 3. ผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ (2 ครั้ง/ปี) 4. พัฒนาเพื่อสืบทอดตำแหน่ง 5. พัฒนาคณะแม่เปินหมาย	1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการให้กับบุคลากร 2. เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางาน 3. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในการปรับปรุงการทำงาน 4. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีสมรรถนะและศักยภาพในการทำงาน	บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 300 คน	เพื่อให้บุคลากรของ รพ. มะเร็งลำปาง ได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านวิชาการเพื่อให้ บุคลากรเกิดความรู้และแนวคิด ที่สามารถนำมาพัฒนางาน ของตนและพัฒนาคุณภาพ บริการตลอดจนสร้างวัฒนธรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้	350,000	กิจกรรมที่ 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 60 - ส.ศ.61 กิจกรรมที่ 2 ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 61 กิจกรรมที่ 3 ตั้งแต่ มี.ค. - พ.ค. 61 กิจกรรมที่ 4-5 ตั้งแต่ ก.ค. - ส.ค. 61	งานพัฒนาบุคลากร
18	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะของนักวิจัยในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้สามารถผลิตผลงานวิจัยและการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1.การบริหารจัดการข้อมูลและสถิติสำนักงานวิจัย จำนวน 10คน 2.คลินิกวิจัยและการให้คำปรึกษา งานวิจัยทางคลินิกจำนวน 10คน 3.การวิเคราะห์ข้อมูลระดับวิทยุขั้นสูง	ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนเป็นการ พัฒนาศักยภาพในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	13,800	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	ก.วิจัยและประเมินเทคโนโลยี
19	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	1. เพื่อสามารถนำหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องเรื่องคุณธรรมจริยธรรม	บุคลากร รพมะเร็งลำปาง จำนวน 300 คน ชุมชนองค์กร/มูลนิธิ จำนวน 2 แห่ง	เพื่อพัฒนาบุคลากรของ รพ. ที่เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรค มะเร็งในระดับตติยภูมิและ พัฒนาคุณภาพบริการรวม ทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร	125,325	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	งานพัฒนาบุคลากร
20	โครงการทบทวนคุณภาพ	1. เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานทุกทีม มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มขวัญกำลังใจในการพัฒนางาน 3. เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในงานประจำของบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล 4. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานจากงานประจำและเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ	บุคลากรโรงพยาบาล มะเร็งลำปาง จำนวน 350 คน	1.บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็ง ลำปางสามารถหาแนวทาง วิเคราะห์ รวบรวม สรุป ผลงานคุณภาพได้ 2.หน่วยงานสามารถพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่องและนำ ผลงานที่ได้นำเสนอ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร	148,500	ก.ค. - ส.ค. 2561	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ลำดับ	แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน)/พื้นที่ดำเนินงาน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ HA 601 ระบบบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาล มะเร็งลำปาง	1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ วางระบบบริหารความเสี่ยงในหน่วย งานได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ค้นหาและป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงระดับ โรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงได้	บุคลากร รพมะเร็งลำปาง จำนวน 100 คน	1. บุคลากร สามารถวาง ระบบบริหารความเสี่ยงใน หน่วยงานได้ 2. บุคลากร สามารถค้น หาและป้องกันความเสี่ยงได้ 3. บุคลากร สามารถพัฒนา ระบบความเสี่ยงระดับ รพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	40,100	พ.ค. 2561	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ HA 607 การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย	1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ เตรียมยา บริหารยา และข้อควรระวัง ต่างๆ ในการให้ยาและติดตามผลยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการยาที่หาก เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วจะมี ความเสี่ยงสูง 2. เพื่อให้สามารถบริหารยาให้แก่ผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีความเข้าใจถึงเหตุผลเชิงวิชาการ ในการเตรียมยา และบริหารยา	บุคลากร รพมะเร็งลำปาง จำนวน 80 คน	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เตรียมยา บริหารยา และ ข้อควรระวังต่างๆ ในการ ติดตามผลของยา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งรายการยาที่เกิด ความผิดพลาดขึ้นแล้วจะมี ความเสี่ยงสูงและสามารถ บริหารยาให้แก่ผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	35,300	มิ.ย. 2561	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
23	โครงการถ่ายทอดความรู้และสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคมะเร็งใน เขตพื้นที่	1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็ง แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใน เขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดลำปาง 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ เรื่องโรคมะเร็ง และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ ดูแลตนเอง ครอบครัวยุ และชุมชนเพื่อ ป้องกันมะเร็งได้	นักเรียน , นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดลำปาง จำนวน 500 คน	1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชน มีความรู้และทักษะในการสร้างเสริม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลด ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 2. เกิดความร่วมมือประสานงาน ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 3. อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็ง รายใหม่ลดลง	195,000	๓๑ มกราคมถึงต้นเมษายน ๓๑ มีนาคมโรคมะเร็งแห่งชาติ ๓๑.60 วันงดสูบบุหรี่โลก (งานสุขภาพ) ๓๑.61 วันมะเร็งโลก ๓๑.61 วันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑.61 วันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑.61 วันแม่	คกก.คอม
24	โครงการติดตามประเมินผลสุขภาพ ภาวะการป้องกันมะเร็งในชุมชนตำบลพิชัย	1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนิน งานในการป้องกันโรคมะเร็งในชุมชน ต้นแบบปลอดมะเร็ง 2. เพื่อติดตามภาวะสุขภาพของประชาชน ในเขตต้นแบบปลอดมะเร็ง ของ 13 หมู่บ้านในเขตตำบลพิชัย 3. เพื่อส่งเสริมความรู้และกิจกรรม การป้องกันมะเร็งในชุมชนต้นแบบ ปลอดมะเร็ง	ประชาชนในเขตตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ที่เข้าร่วม โครงการตรวจคัดกรองโรค มะเร็งที่พบอยู่ในชุมชน	1. ประชากรเกิดความรู้ตระ หนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสียทางสุขภาพ 2. ทราบถึงพฤติกรรมและ สุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ	25,500	พ.ย. 2560 - ส.ค. 2561	คกก.คอม
25	โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	เพื่อให้บุคลากรมีภาวะสุขภาพดี และ เฝ้าระวังโรค รวมทั้งได้รับการดูแล สุขภาพอย่างต่อเนื่อง	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มะเร็งลำปาง จำนวน 330 คน	1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง มีสุขภาพทั้งกายและ ใจที่ดี 2. บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการ เฝ้าระวังและได้รับการดูแล รักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	63,400	พ.ย. 2560 - ส.ค. 2561	คกก. DHS

ลำดับ	แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน)/พื้นที่ดำเนินงาน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
26	โครงการถ่ายทอดข้อมูลความปลอดภัย ด้านสารเคมี (MSDS) แก่บุคลากร รพมะเร็งลำปาง	1. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงานด้านสารเคมี 2. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าใจและสามารถค้นหาความเสี่ยง การจากปฏิบัติงานด้านสารเคมี 3. เพื่อปรับปรุงแก้ไขเอกสารคู่มือ ความปลอดภัยด้านสารเคมี ให้เป็นปัจจุบัน	บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารเคมี ประเภทต่างๆ จำนวน 100 คน	อุปบัติการนำใบ MSDS ไปใช้ การประกอบอาชีพของบุคลากร ลดลง และบุคลากรไม่เผลอเผลอ สามารถปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย ด้านสารเคมีได้อย่างถูกต้อง	6,860	ม.ค. - เม.ย. 2561	คณะทำงานความปลอดภัยฯ
27	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย กิจกรรม 5 ส : 5 ส in your heart	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการดำเนินงาน 5 ส อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ สร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่	1. บุคลากร รพมะเร็งลำปาง จำนวน 300 คน 2. พ.ท. ทัศนัย สอนาค พ. รักษาความปลอดภัย พ. ชักพอก และ พ. โรงครัว จำนวน 50 คน	สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ทำงาน ภายในโรงพยาบาลมะเร็ง ลำปางสะอาดสวยงามและเป็น ระเบียบเกิดความสามัคคีระหว่าง บุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง	37,750	ต.ค.2560 - ก.ค. 2561	คกก. 5 ส
28	โครงการตรวจเพาะเชื้อน้ำดื่มจาก เครื่องทำน้ำเย็น	เพื่อเฝ้าระวังน้ำบริโภคที่ผ่านเครื่องทำ น้ำเย็น	1. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร ผู้ป่วยและญาติ 2. พื้นที่เป้าหมาย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1. ผู้ป่วย ผู้รับบริการและ บุคลากรไม่มีการติดเชื้อจาก การบริโภคน้ำดื่มที่ผ่าน เครื่องทำน้ำเย็น 2. พัฒนางานคุ้มครองระบบควบคุม คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง	6,200	ก.พ. - มี.ค. 2561	คกก. IC
29	โครงการรณรงค์การล้างมือ	เพื่อลดการติดเชื้อจากบุคลากรผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม	1. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทุกระดับจำนวน 300 คน 2. พื้นที่เป้าหมาย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1. ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในผู้ป่วยจากการปฏิบัติงาน ของบุคลากร 2. พัฒนางานคุ้มครองระบบควบคุม คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรค มะเร็งตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง	1,300	ก.ค. 2561	คกก. IC
30	โครงการถ่ายทอดความรู้และสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยง	เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงทุกระดับมี ความรู้และทักษะในการป้องกันและ ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสตับ อักเสบ บี	1. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกลุ่มเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากการปฏิบัติงาน 2. พื้นที่เป้าหมาย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1. บุคลากรกลุ่มเสี่ยงต่อการ สัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ความรู้และทักษะในการป้องกัน การสัมผัสเชื้อจากการปฏิบัติงาน	28,100	พ.ย. 2560 - ก.ค. 2561	คกก. IC
31	โครงการพัฒนาจัดการระบบวิศวกรรม ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน โรงพยาบาลตามมาตรฐานวิศวกรรม ความปลอดภัย	1. เพิ่มพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ในกาดำเนินงานจัดการ ความรู้ และฝึกปฏิบัติให้บุคลากรค้นหา และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านงานวิศวกรรม ภายในหน่วยงาน 2. เพื่อมีการนำมาตรฐานระบบวิศวกรรม และสภาพแวดล้อมมาใช้ในการจัดการ ปรับปรุงความเสี่ยงที่ค้นพบ	บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายใน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัด ระบบมาตรฐานวิศวกรรม การแพทย์ 2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ ทบทวนความรู้แบบบูรณาการ	16,300	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	คกก. ENV

ลำดับ	แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน)/พื้นที่ดำเนินงาน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
32	โครงการพัฒนาการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย	1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน รพ.	เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย	1.สามารถทบทวน สอบทาน วิถีปฏิบัติในการป้องกันและ	22,175	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	คณ. ENV
	ตามมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	2. เพื่อทบทวน สอบทาน ความไม่ทั่วถึง	ในโรงพยาบาลระยะเร่งด่วน	ระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น			
	ในโรงพยาบาล	เจ้าหน้าที่ รพ. ให้ความรู้ ในการป้องกัน	จำนวน 120 คน	2. สามารถลดอัตราเสี่ยงต่อ			
		การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย		การเกิดเหตุอัคคีภัย			
		3. เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย		3. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อ			
				วิศวกรรมความปลอดภัยของ			
				องค์กร			
33	โครงการ Energy Management system	1. เพื่อสร้างความรู้ ความสำเร็จที่ถูกต้อง	บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายใน	1. มีแนวทางในการใช้พลังงาน	4,895	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	คณ.EMS
		เกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานที่มีต่อ	โรงพยาบาลระยะเร่งด่วน	อย่างมีประสิทธิภาพ และการ			
		การดำเนินชีวิตและพัฒนาวิศวกรรมจัดการ	จำนวน 60 คน	พัฒนาวิธีการรณรงค์พลังงาน			
		พลังงานในรูปแบบต่างๆ การกระตุ้นความสนใจ		ทางเลือก			
		วิเคราะห์แนวทางเพื่อสนองความต้องการของ		2.พลังงานทดแทนอื่นที่ได้มา			
		พลังงานในอนาคต		จากธรรมชาติมากขึ้น			
		2.เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน		3.มีแนวทางการพัฒนาแหล่ง			
		พลังงานทางเลือกของผู้บริหารให้สามารถแนะนำ		พลังงานทดแทน พลังงานทาง			
		หรือกำหนดนโยบายให้กับองค์กรได้อย่างถูกต้อง		เลือกที่เหมาะสมกับขีดจำกัด			
		3. เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงสถานการณ์ด้านพลังงาน		ของโรงพยาบาลระยะเร่งด่วน			
		ในปัจจุบันของ รพ. เพื่อนำไปประเมินความเสี่ยง					
		ในการจัดการพลังงานขององค์กร					
		4. ได้ศึกษาพื้นฐานของการจัดการพลังงาน					
		ทราบที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทาง					
		การปรับปรุงที่เป็นไปได้ และนำไปใช้กำหนด					
		นโยบายด้านพลังงานขององค์กร					
34	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำบริการ	1. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนระหว่าง	ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก	1) ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ	448,500	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	พ.ผู้ป่วยนอกเฉพาะทางฯ
		รอรับบริการทั้งคนไข้และอาหาร	ในวันราชการ จำนวน 30,000 คน	เกิดขึ้นกับผู้รับบริการทั้งคนไข้			
		เป็นระยะเวลาเกินกว่า 12 ชม.		และอาหารที่เป็นระยะเวลา			
		เพื่อเตรียมตัวมารับการตรวจ		นานหลัง 2 ชม.			
		2. เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจในการ		2) ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ			
		บริการ		ใจในการบริการ			
35	โครงการดูแลผู้ป่วยระยะเร่งด่วน ประคับประคองที่บ้าน ประสานเครือข่ายชุมชน	1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะเร่งด่วนและครอบครัว	1.ผู้ป่วยระยะเร่งด่วนที่มีภูมิลำเนา	1.มีระบบการดูแลผู้ป่วยระยะเร่ง	116,250	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	พ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
		ได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน	อยู่ในอำเภอเมืองลำปาง	แบบประคับประคองที่บ้าน			
		2. เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย	จังหวัดลำปาง จำนวน 50 ราย	ที่มีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบ			
		และครอบครัวในการดูแลตนเองเมื่อ	2. อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยระยะเร่ง	การดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน			
		กลับไปอยู่ที่บ้าน	ในชุมชนใน 3 ตำบล	2.ผู้ป่วยระยะเร่งด่วนและดูแลสามารถ			
		3. มีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยระยะเร่ง	จำนวน 100 คน	ปรับตัวและดูแลตนเองได้			
		3.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ	3.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม	เมื่อกลับไปอยู่บ้าน			
		รพ.ระดับ F2	สุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชน	3.เครือข่ายในเขตจังหวัดลำปาง			
		4.อบรมฟื้นฟูอาสาสมัครในชุมชน	13 อำเภอในจังหวัดลำปาง	มีระบบการดูแลต่อเนื่อง			
		5.อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบ	จำนวน 110 คน	ที่เข้มแข็งและยั่งยืน			
		ประคับประคอง พพร.รพ.สต. ในจ.ลำปาง	4.โรงพยาบาลระดับ	4.ผู้ป่วยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี			
			M2 และ F2 4 แห่ง	ตามความเหมาะสม			

ลำดับ	แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน)/พื้นที่ดำเนินงาน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
36	โครงการมิตรภาพบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง	1. เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบ	1. ผู้ป่วยมะเร็งและญาติ	1. ผู้ป่วยมะเร็งและญาติมีความ	213,900	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	พ.สงเสริมคุณภาพชีวิต
	โรคมะเร็ง	ประคับประคองอย่างครบวงจร	ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล	หลักสูตร ด้านร่างกาย จิต สังคม			
	1. ประชุมกรรมการอาสาสมัครเพื่อน	2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมี	มะเร็งลำปาง	และจิตวิญญาณ			
	มะเร็ง	คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	2.อาสาสมัครและเครือข่าย	2. ผู้ป่วยและครอบครัวมี			
	2. กิจกรรมศิลปะบำบัด/งานฝีมือ	3. เพื่อมีอาสาสมัครเครือข่ายช่วยเหลือ	ที่ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็ง	คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
	3. กิจกรรมธรรมปฏิบัติ	ผู้ป่วยมะเร็งอย่างเป็นรูปธรรม	ในชุมชน	3. อาสาสมัครเครือข่ายเข้ามา			
	4. กิจกรรมเสริมพลัง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้			ช่วยเหลือกิจกรรม สำหรับ			
	5. กิจกรรมหัตถบำบัด			ผู้ป่วยมะเร็งและญาติอย่างต่อเนื่อง			
	6. กิจกรรมกินสร้างสุข (6 ครั้ง)			เนื่องและยั่งยืน			
37	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ	1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ	1. ระบบสารสนเทศ รพ.	ประชาชนเข้าถึงบริการ	61,000	พ.ย. 2560	คกก.İM
	สารสนเทศโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	รพ ให้สอดคล้องกับการกิจและนโยบาย	2. บุคลากร รพ. 200 คน	ระบบสารสนเทศของ รพ.			
		กรรมการแพทย์		ตอบสนองและตรงกับความต้องการของการใช้บริการ			
		2. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีเนื้อหาที่ตอบ		ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์			
		สนองความต้องการของประชาชน					
		มีความน่าสนใจและมีบริการ					
		E-Services					
		3. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งาน					
		คอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมที่					
		จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน					
38	โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์	1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการ	- คณะกรรมการบริหาร	1. คณะกรรมการบริหารเชิง	265,450	ค.ค. 2560 - ส.ค. 2561	คกก.ยุทธศาสตร์
	โรงพยาบาลมะเร็งลำปางแบบมุ่งเน้น	บริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	เชิงยุทธศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 30 คน	ยุทธศาสตร์ สามารถแปลง			
	ผลสัมฤทธิ์ปีงบประมาณ 2561	แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการ		นโยบายสำคัญ และแผน			
		2. เพื่อเป็นการทบทวนและจัดทำแผนยุทธ-	- บุคลากรโรงพยาบาล	ยุทธศาสตร์รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ			
		ศาสตร์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	มะเร็งลำปาง 100 คน	ที่เป็นโอกาสพัฒนา ไปสู่			
		ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์		แผนปฏิบัติการได้อย่าง			
		ชาติระยะ 20 ปีและกรมการแพทย์		มีประสิทธิภาพ			
		3. เพื่อเป็นการสื่อสารและถ่ายทอด		2. บุคลากรโรงพยาบาลมีความ			
		แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ให้กับ		รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผน			
		บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		ยุทธศาสตร์การพัฒนากกรม			
				การแพทย์และแผนยุทธศาสตร์			
				โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง			
				รวมถึงสามารถนำไปสู่การ			
				ปฏิบัติได้			
				3. สามารถใช้แผนเป็นแนวทาง			
				หรือเครื่องมือในการบริหาร			
				จัดการ การควบคุมกำกับ			
				รวมทั้งการติดตามประเมินผล			
				ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด			
39	โครงการจัดทำต้นทุนกิจกรรม	เพื่อให้การวิเคราะห์ต้นทุนต่อฐาน	บุคลากรภายในหน่วยงาน	ได้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง	85,700	คค 60 - กย 61	คกก. Unit Cost
	(Activity based costing) :	กิจกรรมในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	จำนวน 50 คน ที่เกี่ยวข้อง	ของแต่ละกิจกรรม นำไปสู่			
	การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	นำไปสู่การบริหารจัดการด้านทรัพยากร	กับกระบวนการรักษาโรค	การบริหารจัดการได้อย่างมี			
		ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า	มะเร็งเต้านม	ประสิทธิภาพ			

ลำดับ	แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน)/พื้นที่ดำเนินงาน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
40	โครงการ GREEN and CLEAN Hospital	1. เพื่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ GREEN and CLEAN Hospital ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ผู้มารับบริการและญาติ 2. เพื่อสร้างบทบาท Leader 3. เพื่อให้เกิด Effectiveness เกิดผล อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ใน รพ. ด้วยกิจกรรม GREEN 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วมพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน รพ. 5. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายชุมชนและท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทำงาน GREEN and CLEAN Hospital	บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	1. รพ. สามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและผู้มารับบริการ 2. บุคลากรในโรงพยาบาล มีส่วนร่วม ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างกิจกรรม ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับ รพ	5,300	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	คณ.ENV และ 5ส.
41	โครงการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่อง โรคมะเร็ง 1. จัดทำแผ่นพับ 2. จัดทำจุลสารโรงพยาบาล 3. จัดทำคู่มือโรคมะเร็ง 4. จัดทำรายงานประจำปี รพ. (2560) 5. จัดทำสื่อวีดิทัศน์ 6. จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์/ นำเสนอ/เผยแพร่	1. เพื่อผลิตสื่อโรคมะเร็งให้ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรค มะเร็งและตระหนักถึงความสำคัญ ของการป้องกันโรคมะเร็งผ่านสื่อ 2. เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง โรคมะเร็งและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ รพ. มะเร็งลำปาง ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ	1. ผู้รับบริการที่ รพ. มะเร็ง ลำปางและประชาชนทั่วไป 2. หน่วยงานราชการ 3. หน่วยงานเอกชน 4. โรงพยาบาลใน 12 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน	ประชาชนหรือผู้ที่ได้รับข้อมูล ข่าวสาร โรคมะเร็ง มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติ ที่ถูกต้อง ในการสร้างเสริม สุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษา ตลอดจนสามารถ ดูแลตนเองและครอบครัวให้มี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม	560,000	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	งานสารสนเทศสุขภาพ
42	โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ องค์กรและสร้างความเข้าใจเชิงรุกผ่านสื่อ	1. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านสถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจ อันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความ สำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มแรก 4. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง	สาธารณสุขในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน	1. ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเรื่องโรคมะเร็งทางสื่อมวลชน ได้แก่ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ ได้อย่างทั่วถึง 2. ประชาชนมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมไปรับการตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกเพิ่มขึ้น 3. อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งราย ปีลดลง 4. เกิดเครือข่าย และความเข้าใจ อันดีระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอก	160,000	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	คณ.ประชาสัมพันธ์
43	การศึกษาแนวโน้มอุบัติการณ์และอัตราตาย โรคมะเร็งในภาคเหนือตอนบนของประเทศ ไทยปีพ.ศ.2536-2560: ผลของการพัฒนา เครือข่ายทะเบียนมะเร็งระดับประชากร	เปรียบเทียบอุบัติการณ์และอัตราตาย โรคมะเร็งแยกตามพื้นที่ในภาคเหนือ ตอนบนของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2536-2560	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุข ทั้งนอกและในสังกัดกระทรวง สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในเขต ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด จำนวน 95 ราย	1. เพื่อเป็นข้อมูลในการอ้างอิงสถิติโรคมะเร็ง ของประเทศ 2. ผู้บริหารระดับกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขตบริการสุขภาพ และระดับจังหวัดนำ ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ นโยบายในการดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุมโรคมะเร็ง/โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งในเขตภาคเหนือตอนบน 3. ประชาชนทราบข้อมูลโรคมะเร็ง เกิดความตระหนักถึงปัญหาโรคมะเร็งในพื้นที่นั้นๆ	459,000	พ.ย. 2560 - ส.ค. 2561	คุณกาญจนา

ลำดับ	แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน)/พื้นที่ดำเนินงาน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
44	การศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษา	เพื่อศึกษาด้านทุน-ประสิทธิผลของการรักษา	ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่รับการฉายรังสี	1. ได้ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษา	92,900	ธ.ค. 2560 - ก.ค. 2561	คุณณรงค์
	ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยการฉายรังสี	โรคมะเร็งเต้านม ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแปร	ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแปรความเข้ม	ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมด้วยเทคนิคการฉาย			
	แปรความเข้ม	ความเข้ม	ณ กลุ่มงานรังสีรักษา โรงพยาบาล	รังสีแปรความเข้ม			
			มะเร็งลำปาง จำนวน 30 คน	2. มีข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการ			
				พิจารณาเพิ่มเติม หรือปรับแก้รหัสผลการ			
				ด้านรังสีรักษาให้สอดคล้องกับต้นทุนในการรักษา			
				ด้วยเทคนิคพิเศษ			
				3. มีข้อมูลสนับสนุนในการเสนอแนะแนวทาง			
				ลดต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิคการฉาย			
				รังสีแปรความเข้ม และเป็นแนวทางในการศึกษา			
				สำหรับโรคอื่น ๆ ต่อไป			
				4. ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในเขตพื้นที่บริการ			
				สุขภาพที่ 1 มีโอกาสเข้าถึง เทคโนโลยีขั้นสูงด้าน			
				รังสีรักษา เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสี			
				บริเวณทรวงอกแก่ผู้ป่วย			
45	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลการ	1. เพื่อสนับสนุนวิชาการเขตสุขภาพที่ 1	เขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2	1. มีแนวทางในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งใน	269,800	ม.ค. - ก.ค.2561	คกก เครือข่าย
	ให้บริการวิชาการและระบบการรับ-ส่งต่อ	2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยที่	(จังหวัดตาก)	เขตบริการสุขภาพที่ 1 และมีระบบ Thai refer			
	ในเขตบริการสุขภาพที่ 1	มีการเชื่อมโยง ประสานกันภายในและภายนอก		ในการรับส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย			
	1. ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาต้นแบบ	เครือข่าย ให้เป็นระบบส่งต่อที่มีคุณภาพ ในเขต		2. สถานบริการได้ดำเนินการตามมาตรฐานของสถาน			
	ระบบรับส่งต่อผู้ป่วย Thai Refer	บริการสุขภาพที่ 1 และ 2 (จังหวัดตาก)		บริการสุขภาพในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ			
	2. อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจคัดกรอง	3. เพื่อบริหารจัดการให้เกิดการส่งต่อที่รวดเร็ว		สาขาโรคมะเร็ง ลอดัตรการป่วย อัตรากาย			
	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test	เหมาะสม เกิดความราบรื่นในการทำงาน		ลดระยะเวลาการรอคอย (การรักษา) ของผู้ป่วย			
	3.การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน Service	4. เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศใน		โรคมะเร็งในภาคเหนือได้			
	Plan ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 2 (จังหวัดตาก)	ระบบส่งต่อแบบองค์รวม ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์		3. มีเครือข่ายในการดูแล รักษาและการส่งต่อ			
		ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาก็ได้		ผู้ป่วยมะเร็ง ในระดับจังหวัดทุกโรงพยาบาล			
		5. เพื่อลดอัตราการตาย ลอดัตรการป่วย		ในเครือข่าย และมีแนวทางร่วมกันในการดูแล			
		ลดระยะเวลาการรอคอย ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง		รักษา ส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม			
		ในภาคเหนือ		มากขึ้น			
		6. เพื่อดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลในเขต		4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service			
		บริการสุขภาพในการดูแลรักษา และส่งต่อ		Plan) และการกำกับดูแล (Regulator)			
		ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างเป็นระบบ		สาขาโรคมะเร็งในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2			
				ไม่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการ			
				ได้ดีภายในเครือข่ายบริการ นำไปสู่การที่			
				ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			